

ข่าวการประชุมตั้งคณะทำงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (อพ.สธ. – นทพ.)

วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม บก. กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นายพรชัย จุฑามาต รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประธานการประชุม พร้อมด้วยที่ปรึกษาประสานงานด้านฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. และที่ปรึกษาประสานงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ อพ.สธ. ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. – นทพ. พื้นที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมบริเวณพื้นที่เขาวังเขมร และพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง แปลง ๙๐๕ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ให้เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของ อพ.สธ. และเป็นไปตามพระราชวินิจฉัยที่พระราชทานเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ โดยการเสนอเพื่อให้ทาง นทพ. ตั้งคณะทำงานปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. – นทพ. ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมวันนี้ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้อำนวยการกองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค ผู้แทนหัวหน้าสถานีจัดควบคุมไฟฟ้าไทรโยค – เขาแหลมผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรไทรโยค ผู้แทนผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ผู้แทนผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ รักษาการ นายอำเภอไทรโยค ปลัดอำเภอไทรโยคและเกษตรอำเภอไทรโยค



ทั้งนี้ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยหลักการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตามกรอบกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ เพื่อบูรณาการดำเนินงานสนองพระราชดำริร่วมกัน โดยเริ่มจาก “คณะกรรมการปกป้องพันธุ์กรรมพืช” ซึ่งทาง ผอ.สทพ. นทพ. ในฐานะประธานคณะกรรมการจะได้จัดทำร่างคณะกรรมการปกป้องพันธุ์กรรมพืช อพ.สธ. – นทพ. เสนอต่อท่าน ผบ.นทพ. เพื่อโปรดพิจารณาลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปกป้องพันธุ์กรรมพืช เพื่อใช้เป็น model ในการขยายผลไปสู่การตั้งคณะกรรมการอื่น ของ อพ.สธ. – นทพ. การตั้งคณะกรรมการย่อยตามกิจกรรมที่จะดำเนินงานพื้นที่อื่นตามมาต่อไป



เวลา ๑๓.๐๐ น. รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. มอบนโยบายการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. แก่ ผอ.สทพ.นทพ. และ ผอ.กกส.สทพ.นทพ. ซึ่งทาง นทพ. จะได้ประชุมในรายละเอียดกันภายในต่อไป

เวลา ๑๔.๐๐ น. รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. พร้อมด้วยที่ปรึกษาประสานงานด้านฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. และที่ปรึกษาประสานงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ อพ.สธ. เดินทางเข้าพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง แปลง ๙๐๕ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นสักขีพยานในการแบ่งปันผลผลิตข้าวไร่จากการที่กลุ่มสมาชิกอาสาสมัคร หมู่บ้านสู่เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมดำเนินงานกับศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมการข้าว พร้อมให้กำลังใจและให้แนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มสมาชิกอาสาสมัครต่อไป

